



กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำมันปาล์ม (Production Efficiency)

ความนำ

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายสำคัญ โดยกำหนดให้การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็นวาระแห่งชาติและเป็นยุทธศาสตร์หลักที่สำคัญในการสร้างความเจริญและความมั่นคงแบบยั่งยืนให้กับ เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการสัมมนาระดมความคิดเห็นและศึกษาวิจัย อย่างต่อเนื่องเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงกำหนดให้การเพิ่มผลิต ภาพ (Productivity) เป็นกลไกอันสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและการพัฒนา เศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

ทั้งนี้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 ได้ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม สกตน้ำมันปาล์มมาตลอด ซึ่งอุตสาหกรรมดังกล่าวนับว่ามีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของ ภูมิภาค โดยแต่เดิมนั้น อุตสาหกรรมนี้มีความได้เปรียบในด้านวัตถุดิบ ความชำนาญ คุณภาพและมี สัดส่วนต่อการขยายตัวในด้านการส่งออกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตลาดส่งออกที่สำคัญ เช่น ปากีสถาน เบลารุส แลนด์ สหรัฐอเมริกา อินเดีย จีน อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม มีความ รุนแรงเพิ่มขึ้นจากประเทศคู่แข่งเช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย สามารถผลิตสินค้าที่มีปริมาณมาก และมีต้นทุนต่ำออกมาแข่งขัน อีกทั้ง สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกและอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นด้วย และการที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะมีผลใน ปี 2558 ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่สถานการณ์ในภาคอุตสาหกรรมนี้จะต้องเตรียมตัว ดังนั้น การเพิ่มผลิต ภาพเป็นแนวทางและเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ให้สามารถรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มผลิตภาพแก่สถานประกอบการปาล์มน้ำมันกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยให้มีขีดความสามารถในการ แข่งขัน สามารถดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจ
- เพื่อให้ผู้ประกอบการน้ำมันปาล์มกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยได้รับทราบรูปแบบการจัดทำข้อมูลของ น้ำมันปาล์มและมีข้อมูลต้นทุนในการขนส่งวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการขนย้ายข้ามพื้นที่ อีกทั้ง มีข้อมูลต้นทุนในการขนส่งน้ำมันปาล์มดิบ โดยวิธีการขนส่งด้วยรถบรรทุก หรือการขนส่งทางเรือ
- เพื่อให้อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีการจัดทำกระบวนการวัด และเปรียบเทียบ ข้อมูลการผลิต (Benchmarking) เพื่อนำผลของการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของ ตนเองเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศต่อไป

หน่วยงานรับผิดชอบ

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

131 หมู่ที่ 10 ถนนเทพรัตนกวี ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

